

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH Sẵn sàng ứng phó với thiên tai

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh chủ động triển khai nhiều phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN), góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.



Lực lượng vũ trang huyện Quỳnh Phụ diễn tập xử lý sự cố sạt trượt mái đê.

Năm 2021, huyện Kiến Xương chịu ảnh hưởng trực tiếp của các cơn bão số 2, 7, 8; đặc biệt, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 mưa to kết hợp gió mạnh gây vỡ bờ bao ngoài đê bồi dài gần 30m đê hữu Trà Lý thuộc địa phận xã Trà Giang làm ngập nhiều diện tích lúa. Ban CHQS huyện đã huy động 45 đồng chí và phương tiện phối hợp với lực lượng tại chỗ nhanh chóng xử lý sự cố. Bước vào mùa mưa bão năm nay, Ban CHQS huyện đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, xây dựng phương án PCTT trên địa bàn. Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Đơn vị đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các địa phương kiện toàn ban chỉ huy PCTT và TKCN, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”. Tổ chức hội nghị hiệp đồng với các cơ

quan chức năng, đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn và 33 xã, thị trấn trong công tác PCTT nhằm chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, lực lượng, phương tiện, thống nhất phương án hiệp đồng, kịp thời xử lý các tình huống. Duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, lực lượng phương tiện, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có thiên tai, sự cố xảy ra. Cùng với đó, đơn vị thường xuyên kiểm tra, xác định 12 trọng điểm đê, kè, cống và khu vực ngập lụt thuộc 12 xã duyên giang trên địa bàn huyện, xây dựng phương án xử lý.

Tiền Hải được xác định là khu vực trọng điểm trực tiếp hứng chịu thiệt hại do các cơn bão, áp thấp nhiệt đới gây ra. Cùng với các địa phương trong huyện, công tác PCTT và TKCN được xã Đông Hoàng đặc biệt quan tâm. Đồng chí Đào Văn Chung, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cho biết: Ban CHQS xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã xây

dựng các kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận; xác định rõ các khu vực trọng điểm trên địa bàn để bị tác động bởi thiên tai để có phương án sử dụng lực lượng, phương tiện hợp lý khi xảy ra tình huống. Địa phương đã thành lập các tổ phòng, chống lụt, bão ở các cấp, ngành chức năng, các địa phương, đơn vị trong và ngoài tỉnh từ rất sớm nhằm thống nhất phương án, sẵn sàng xử lý các tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Ngoài lực lượng tiên phong thường trực của Bộ CHQS tỉnh và ban CHQS các huyện, thành phố, các đơn vị hiệp đồng khác thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh... đã sẵn sàng nhân lực gần 1.000 người và trên 50 phương tiện vận tải, bảo đảm đủ vật chất, chia thành 8 hướng phối hợp với lực lượng tại chỗ của các địa phương sẵn sàng xử lý kịp thời, dứt điểm các tình huống xảy ra.

tốt mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Trước diễn biến ngày càng khó lường của thời tiết, LLVT tỉnh luôn quán triệt tư tưởng “phòng là chính, tích cực, chủ động ứng cứu nhanh, có hiệu quả”. Lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất được chuẩn bị theo phương châm “3 trước”: chủ động phòng, chống trước; phát hiện, xử lý trước; phương tiện, vật tư chuẩn bị trước và “4 tại chỗ”: lực lượng - chỉ huy - phương tiện - hậu cần tại chỗ. Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo ban CHQS các huyện, thành phố chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch PCTT và TKCN năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế; hiệp đồng nhiệm vụ PCTT và TKCN với các lực lượng đứng chân trên địa bàn; xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự, các kế hoạch ứng phó thảm họa theo hướng dẫn của cấp trên. Tổ chức huấn luyện, kiểm tra, rà soát toàn bộ doanh trại, kho tàng, cũng cố vật chất, trang bị cứu hộ, cứu nạn bảo đảm hệ số kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, lực lượng, phương tiện trực PCTT và TKCN theo đúng quy định; thường xuyên kiểm tra, nắm chắc tình hình các vị trí trọng yếu trên địa bàn; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động các biện pháp ứng phó, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Đây mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác PCTT và TKCN cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Năm nay, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động hiệp đồng với các ban, ngành chức năng, các địa phương, đơn vị trong và ngoài tỉnh từ rất sớm nhằm thống nhất phương án, sẵn sàng xử lý các tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Ngoài lực lượng tiên phong thường trực của Bộ CHQS tỉnh và ban CHQS các huyện, thành phố, các đơn vị hiệp đồng khác thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh... đã sẵn sàng nhân lực gần 1.000 người và trên 50 phương tiện vận tải, bảo đảm đủ vật chất, chia thành 8 hướng phối hợp với lực lượng tại chỗ của các địa phương sẵn sàng xử lý kịp thời, dứt điểm các tình huống xảy ra.

Làm giàu từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi



Mỗi vụ, anh Chu Sỹ Mạnh (người bên trái) thu 7,5 - 8 tấn thóc từ quy vùng cấy lúa tập trung.

Không cam chịu đói nghèo, nhiều hộ dân xã Phú Lương (Đông Hưng) tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả cao.

Là một trong những hộ tiên phong ra vùng chuyển đổi của xã phát triển mô hình VAC, còn mạnh dạn “ôm ruộng” cấy lúa hàng hóa, anh Chu Sỹ Mạnh, thôn Duyên Phú dù còn trẻ đã trở thành một nông dân điển hình làm kinh tế giỏi ở địa phương. Thành công của anh đến từ sự quyết đoán, biết nắm bắt cơ hội, dám nghĩ dám làm, không sợ khó sợ khổ. Anh Mạnh cho biết: Trước đây tôi phát triển chăn nuôi tại nhà, chuồng nuôi chật chội, ô nhiễm môi trường, vật nuôi hay bị dịch bệnh, phát triển chậm nên hiệu quả kinh tế không cao. Khi xã quy hoạch khu chuyển đổi ở cánh đồng thôn Duyên Phú, tôi tiên phong ra đó, vay mượn hàng trăm triệu đồng đầu tư xây dựng chuồng trại với tổng diện tích gần 2.400m². Trong khu chuyển đổi, gia đình thả cá trắm, nuôi gần 300 con lợn, gà, vịt, thỏ và trồng dưa, cây ăn quả. Không chỉ phát triển trang trại, anh Mạnh còn mượn, thuê ruộng của các gia đình để cấy lúa với tổng diện tích gần 4 mẫu, đầu tư trên 70 triệu đồng mua máy móc phục vụ sản xuất của gia đình và làm dịch vụ cho bà con. Ruộng anh dồn đổi thành 3 mảnh to để thuận tiện cho việc cơ giới hóa các khâu làm đất, gieo cấy, thu hoạch, giảm chi phí sản xuất. Anh cũng chọn cây các giống lúa chất lượng cao, gieo cấy, chăm sóc đúng khuyến cáo của ngành chuyên môn, vì vậy lúa sinh trưởng và phát triển tốt, đạt năng suất cao. Mỗi vụ anh thu 7,5 - 8 tấn thóc. Vợ đi làm công ty, một mình xoay sở với trang trại và gần 4 mẫu ruộng song với quyết tâm làm giàu

anh Mạnh vẫn tranh thủ trồng thêm 1 mẫu rau màu các loại. Đất không phụ công người, mỗi năm anh thu lãi trên 200 triệu đồng từ mô hình phát triển kinh tế của mình. Gia đình anh đã vượt qua khó khăn, vươn lên trở thành điển hình làm kinh tế giỏi của xã.

Sau nhiều năm ly hương “gieo chữ” nơi vùng cao, vợ chồng thầy giáo Mai Đắc Công trở về quê nhà tiếp tục sự nghiệp trồng người. Sau những giờ lên lớp, anh chị lại tất bật với trang trại VAC vừa để tăng thu nhập cho gia đình vừa giảm ruộng bỏ hoang cho địa phương. Trang trại được gia đình quy hoạch bài bản, được chăm sóc bởi bàn tay của hai con người cần mẫn không sợ “chân lấm tay bùn” luôn cho “quả ngọt”. Anh Công chia sẻ: Dưới ao rộng 720m² tôi thả 3 tạ cá trắm con, sau 1 năm xuất bán được 1 tấn cá thịt. Để giảm chi phí đầu vào, tranh thủ lúc rảnh vợ chồng tôi ra đồng cắt cỏ, vớt bèo, xin cây chuối về làm thức ăn cho cá. Trong chuồng thì luôn có trên 300 con gà, vịt. Tôi cũng mới đầu tư nuôi 20 con dê và thỏ. Đây là những con đặc sản, hứa hẹn cho thu

nhập cao. Còn trên vườn, tôi trồng các loại rau theo mùa, vừa cung cấp rau quả sạch cho gia đình vừa bán cho bà con vùng. Ngoài ra tôi còn tranh thủ cấy 2 sào ruộng để tự cung tự cấp gạo cho gia đình. Mỗi năm gia đình thu lãi từ mô hình gần 50 triệu đồng.

Từ năm 2010, xã Phú Lương đã quy hoạch vùng cấy lúa kém hiệu quả tại cánh đồng thôn Duyên Phú rộng 10ha, động viên bà con có ruộng trong khu vực đó chuyển đổi từ cấy lúa sang trồng màu, trồng hoa, cây cảnh, phát triển chăn nuôi. Các mô hình trong khu chuyển đổi đều mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 3 - 4 lần cấy lúa. Bên cạnh đó, xã cũng tạo thuận lợi cho hơn 20 hộ ở thôn Duyên Trang Đông chuyển đổi những diện tích cấy lúa năng suất thấp gần sông sang trồng cây đào cảnh. Hiện nay các hộ đang mở rộng diện tích trồng đào để xây dựng sản phẩm đặc thù cho địa phương. Ông Nguyễn Trọng Thành, Giám đốc HTX DVNN xã Phú Lương cho biết: Để hỗ trợ phát triển và nhân rộng các điển hình làm kinh tế giỏi, hàng năm HTX phối hợp với Hội Nông dân xã tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho các thành viên, hội viên. Qua đó, bà con áp dụng kiến thức vào thực tiễn sản xuất, mang lại hiệu quả thiết thực. Ngoài ra HTX còn hỗ trợ các hộ nông dân mua giống, phân bón trả chậm; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục vận động, tạo điều kiện cho bà con thực hiện chuyển đổi những diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang phát triển cây con có giá trị kinh tế cao.

Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng đã góp phần đưa kinh tế của xã Phú Lương có bước tiến đáng kể. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 51 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,6%.

HIẾU NGHĨA



Anh Mai Đắc Công thu lãi từ mô hình VAC gần 50 triệu đồng/năm.

Mô hình dân vận khéo “Bảo trợ thoát nghèo” của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Thái Giang (Thái Thụy) sau 3 năm triển khai thực hiện đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, vận động được nhiều tổ chức, cá nhân vào cuộc cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho người nghèo và những đối tượng yếu thế trong xã hội, giúp họ có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Gia đình ông Hoàng Xuân Hương, thôn Trung là hộ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn. Do đã ở tuổi 90, thường xuyên đau ốm nên ông Hương không có khả năng tự kiếm tiền để nuôi sống bản thân. Biết được hoàn cảnh khó khăn của ông, Hội CTĐ xã đã kết nối để ông được nhận gói “Bảo trợ thoát nghèo”. Ông Hương xúc động chia sẻ: 3 năm qua, mỗi tháng tôi được nhận 10kg gạo và 100.000 đồng; vào dịp tết Nguyên đán hàng năm tôi được nhận thêm gói quà trị giá 600.000 đồng. Tôi rất cảm ơn Hội CTĐ xã đã đứng ra vận động các nhà tài trợ, kết nối để tôi được nhận gói bảo trợ này. Đối với những người khác thì giá trị món quà không đáng là bao nhưng với tôi đây là món quà vô cùng quý giá. Sự quan tâm của mọi người là nguồn động viên rất lớn đối với tôi. Tôi mong trong thời gian tới

Khéo vận động giúp người dân thoát nghèo



Đại diện Đảng ủy, Hội Chữ thập đỏ xã Thái Giang trao tiền và gạo hỗ trợ hàng tháng cho ông Hoàng Xuân Hương.

khéo vận động giúp người dân thoát nghèo

sẽ có thêm nhiều người có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ.

Cùng với ông Hương, 3 năm qua còn có 8 gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã cũng được nhận gói “Bảo trợ thoát nghèo”. Theo ông Hoàng Đăng Cát, Chủ tịch Hội CTĐ xã Thái Giang: Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đồng thời kế thừa đạo lý “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, Hội CTĐ xã đã đăng ký xây dựng mô hình dân vận khéo “Bảo trợ thoát nghèo” với Đảng ủy xã; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, sự ủng hộ của các hội viên để góp phần giúp đỡ, xoa dịu tổn thương, bất hạnh cho người nghèo, những người yếu thế. Với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, đặc biệt là tận dụng ưu điểm của mạng xã hội facebook để vận động, kết nối các địa chỉ đó, các nhà hảo tâm, Hội đã thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều cá nhân, doanh nghiệp, trong đó có Công ty Thái Hưng Pro do anh Trần Đức Hoàn là người con của quê hương hiện đang làm Giám đốc. Công ty đã nhận bảo trợ thoát nghèo cho 9 hộ nghèo của địa phương trong 3 năm: 2020, 2021, 2022 với số tiền tài trợ 126 triệu đồng. Các hộ nghèo sau khi được nhận gói bảo trợ đều từ nguyện làm đơn xin thoát khỏi hộ nghèo.

Sau một thời gian triển khai thực hiện, mô hình dân vận khéo “Bảo trợ thoát nghèo” đã được cấp ủy, chính quyền chỉ đạo nhân rộng tới các đoàn thể chính trị - xã hội và các thôn trong xã. Đồng chí Trần Mạnh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thái Giang cho biết: Mô hình dân vận khéo “Bảo trợ thoát nghèo” của Hội CTĐ xã là mô hình thiết thực, góp phần cứu cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác giảm nghèo. Đây không chỉ là món quà hỗ trợ nhất thời cho người nghèo mà còn giúp họ thoát nghèo ít nhất từ 3 năm trở lên. Từ hiệu quả thiết thực mà mô hình mang lại, chúng tôi đã chỉ đạo nhân rộng mô hình trong tất cả các đoàn thể chính trị - xã hội và các thôn, từ đó có thêm nhiều người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã được giúp đỡ. Điển hình như qua kênh của MTTQ đã bảo trợ 9 số gạo hàng tháng cho các hộ nghèo; thôn Phát Lộc Tiến bảo trợ số gạo hàng tháng cho tất cả hộ nghèo của thôn. Từ khi triển khai mô hình đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 1,86%. Đây cũng là tiêu chí quan trọng để xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Nhờ khéo tuyên truyền, vận động, trong những năm qua, Hội CTĐ xã Thái Giang đã quy

tụ được đồng đảo nhân dân chung tay giúp đỡ người nghèo. Với kinh phí huy động được, Hội thường xuyên tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vào dịp tết Nguyên đán, Quốc khánh 2/9 và cứu trợ nhân đạo với tổng kinh phí mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Với những việc làm đầy ý nghĩa, Hội CTĐ xã Thái Giang được sự trở thành điểm tựa cho những mảnh đời nghèo khổ. Ông Hoàng Đăng Cát, Chủ tịch Hội cho biết: Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện; kêu gọi các tổ chức, cá nhân hảo tâm đóng hàng cùng phong trào thiện nguyện, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Nhằm giúp đỡ những người thuộc hộ nghèo song vẫn còn khả năng lao động thoát nghèo bền vững, thời gian tới chúng tôi sẽ xây dựng thêm mô hình dân vận khéo “Sinh kế thoát nghèo bền vững”, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm tài trợ vốn, giống và tư vấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ nghèo; đồng thời, vận động hội viên Hội CTĐ xã và người dân mua sản phẩm ủng hộ cho các hộ nằm trong mô hình để các hộ yên tâm sản xuất, không phải lo đầu ra cho sản phẩm, từ đó vươn lên thoát nghèo.

ĐÀO QUYN